



ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินการเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญ ทั้งทรงเน้นย้ำเรื่องการอบรมสั่งสอนให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีความรู้ และคุณธรรม และการเป็นพลเมืองดี ที่จะช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง “คุณธรรมทุกพื้นที่ สร้างคนดีทั้งบ้านเมือง” ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน ๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม ๓. มีงานทำ – มีอาชีพ ๔. เป็นพลเมืองที่ดี กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ตระหนัก เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ชี้นำคุณค่าแห่งคุณธรรม ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ รวมทั้งสร้างเครือข่าย ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน ทั้งบ้าน วัด ชุมชน ตามหลัก “บวร” เพื่อการพัฒนาคุณธรรมอย่างเป็นองค์รวม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก จึงกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน “วินัยดี มีความรับผิดชอบ” โดยความเห็นชอบของผู้บริหาร คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง ในการประชุมครูแกนนำเพื่อพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชูศักดิ์ ศรีเชียงใหม่)

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก ได้นำพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก และ
 คุณธรรมเป้าหมายมาจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ เพื่อให้เห็นถึงความสอดคล้องสู่โรงเรียนคุณธรรม และ
 ได้กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ ดังนี้

คุณธรรมเป้าหมาย*	พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก (จำแนกตามกลุ่ม)		
	ผู้บริหาร	ครู	ผู้เรียน
๑.ความมีวินัย	- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของทางราชการโดย เคร่งครัด ยึดหลักธรรมาภิบาล	- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของทางราชการ	- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของโรงเรียน
๒.ความรับผิดชอบ	- นิเทศกำกับติดตาม การ ปฏิบัติงานของครู บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ	-ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน อย่างเต็มความรู้ เต็มเวลา เต็มความสามารถ - เข้าสอนตรงตามเวลา - ดูแลนักเรียนร่วม กิจกรรมหน้าเสาธง	- รับผิดชอบต่องานที่ ได้รับมอบหมาย